

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อ

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 1 วันที่ 3 สิงหาคม 2553

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายบุญจันทร์ แสงสุข	ประธานสภา	บุญจันทร์ แสงสุข	
2	นายสมชาย มั่นยืน	รองประธานสภา	สมชาย มั่นยืน	
3	นายบุญเพ็ง จันทร์ล้ำ	สมาชิกสภา อบต.ม.1	บุญเพ็ง จันทร์ล้ำ	
4	นายประสิทธิ์ บุญมาก	สมาชิกสภา อบต.ม.1	ประสิทธิ์ บุญมาก	
5	นางอรพิน กิ่งมาลา	สมาชิกสภา อบต.ม.2	อรพิน กิ่งมาลา	
6	นายสอน แสงสี	สมาชิกสภา อบต.ม.3	สอน แสงสี	
7	นายน้อย แก่นแก้ว	สมาชิกสภา อบต.ม.3	น้อย แก่นแก้ว	
8	นายประยงค์ นาคี	สมาชิกสภา อบต.ม.4	ประยงค์ นาคี	
9	นางสมควร ชันขาว	สมาชิกสภา อบต.ม.4	สมควร ชันขาว	
10	นายวิเชียร ร่มเย็น	สมาชิกสภา อบต.ม.5	วิเชียร ร่มเย็น	
11	นายสัมพันธ์ ย่างสุข	สมาชิกสภา อบต.ม.5	สัมพันธ์ ย่างสุข	
12	นายวิโรจน์ นาคแสร้	สมาชิกสภา อบต.ม.6	วิโรจน์ นาคแสร้	
13	นางทองใบ ศรีอุดมสุข	สมาชิกสภา อบต.ม.7	ทองใบ ศรีอุดมสุข	
14	นายทองใบ พุดชู	สมาชิกสภา อบต.ม.7	ทองใบ พุดชู	
15	นายสถิตพงษ์ ครองสัศย์	สมาชิกสภา อบต.ม.8	สถิตพงษ์ ครองสัศย์	
16	นางสาวสายชล จันทร์ล้ำ	สมาชิกสภา อบต.ม.8	สายชล จันทร์ล้ำ	
17	นายเชิด สุขสนิท	สมาชิกสภา อบต.ม.9	เชิด สุขสนิท	
18	นางสมศรี เสนคำ	สมาชิกสภา อบต.ม.9	สมศรี เสนคำ	
19	นางพรรณทิภา อยู่เย็น	สมาชิกสภา อบต.ม.10	พรรณทิภา อยู่เย็น	
20	นายนิธิ จันทร์ล้ำ	สมาชิกสภา อบต.ม.10	นิธิ จันทร์ล้ำ	
21	นางสาวแจ่ม เกตุไสย	สมาชิกสภา อบต.ม.11	แจ่ม เกตุไสย	
22	นางประภาศรี งามสง่า	สมาชิกสภา อบต.ม.11	ประภาศรี งามสง่า	
23	นายสุวัฒน์ ยิ้มดี	เลขานุการสภา	สุวัฒน์ ยิ้มดี	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางยุภาวดี บุญมาก	นายก อบต.หนองอียอ	ยุภาวดี บุญมาก	
2	นายสามารถ ครองศักดิ์	รองนายก อบต.	สามารถ ครองศักดิ์	
3	นายเที่ยง สุนทร	รองนายก อบต.	เที่ยง สุนทร	
4	นางบัวแก้ว สุขศรี	เลขานุการนายก อบต.	บัวแก้ว สุขศรี	
5	นายวิรัตน์ บุญมาก	เจ้าหน้าที่ธุรการ	วิรัตน์ บุญมาก	
6	นายสมเกียรติ สาระ	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สมเกียรติ	

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

2.1 นายกอบต.หนองอียอ

2.2 ปลัดอบต.หนองอียอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554

(วาระที่ 1 รับหลักการ)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

เมื่อเวลา 09.00 น. นายบุญจันทร์ แสงสุข ประธานสภาฯ ได้จัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไว้พระสวดมนต์ ประธานสภาฯ อ่านประกาศ.อบต.หนองอียอ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553

-ประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

-ประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

1.เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 -2556) และแผนยุทธ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ประธานสภาฯแจ้งให้เลขานุการสภาฯแจกสำเนากันบันทึกรายงานการ

ประชุมครั้งที่แล้วให้ที่ประชุมอ่านโดยใช้เวลาอ่าน 15 นาที จากนั้นประธานสภาฯ จึงถามที่ประชุมอ่านโดยให้ เวลาอ่าน 15 นาที จากนั้นประธานสภาฯจึงถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะแก้ไขข้อความใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี

-ประธานสภาฯจึงหามติที่ประชุม

มติ ที่ประชุมรับรองเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (วาระที่ 1) รับหลักการ ประธานสภาฯ กล่าวว่านายกอบต.ได้ยื่นญัตติเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้สมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว ซึ่งในวันพิจารณาร่าง ในวาระที่ 1 รับหลักการซึ่งจะได้ให้นายกอบต. กล่าวเสนอร่าง,ต่อที่ประชุมในลำดับต่อไป

-นายกอบต.ได้อ่านคำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภา องค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอแถลงให้ท่านประธาน และสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึง สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประมาณการรายรับไว้จำนวน 21,295,400 บาท โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและในส่วนอง งบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้จำนวน 21,273,900 บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทำบริการสาธารณะ ด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการจัดทำงบประมาณแบบ ค่าต่ำกว่าดุล (รายจ่ายน้อยกว่ารายรับ) นอกจากนั้นขณะนี้ขณะนี้ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู่ 4,550,053 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณ ที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลจะมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภาระ กิจต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนตำบลก็ สามารถดำเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ตามจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร

รายรับ,รายจ่าย,งบรายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายและ โครงการต่างๆให้ท่านสมาชิกดูได้จากร่างฯ ที่ได้แจกให้แล้ว

ประธานสภาฯกล่าวว่านายก อบต.ได้เสนอญัตติเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 แล้ว จึงขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาว่าจะรับหลักการร่างข้อบัญญัติหรือไม่

- นายทองใบ พุดชู ส.อบต. ม.7 บ้านนางแคบได้กล่าวเห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2554 และเสนอให้ประธานสภาฯได้ห้ามติที่ประชุม

-ประธานสภาฯได้ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอความคิดเห็นอีกหรือไม่ปรากฏว่าไม่มี

-ประธานสภาฯจึงห้ามติที่ประชุมว่าจะรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 หรือไม่ มติ ที่ประชุมรับหลักการเอกฉันท์

-ประธานสภาฯกล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2554 แล้ว ซึ่งให้ขั้นตอนต่อไปก็จะได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

เพื่อทำการแปรญัตติต่อไป

-ประธานสภาฯกล่าวว่าเพื่อความสะดวกในการประชุมและให้สมาชิกสภาทุกท่านได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น จึงขอเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เต็มสภาฯ โดยมีประธานสภา,เป็นประธาน รองประธานสภา,เป็นรองประธานและเลขานุการ สภาฯเป็นเลขานุการ

-ประธานสภา,ถามที่ประชุมว่ามีผู้เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีประธานสภา,จึงถามมติที่ประชุม มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ โดยมีประธานสภาฯเป็นประธาน, รองประธานสภาฯ เป็นรองประธานและเลขานุการสภา,เป็นเลขานุการสภา,เป็นเลขานุการ

-ประธานกล่าวต่อไปว่าเพื่อให้การแปรญัตติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเปิดโอกาสให้สมาชิกสภา,ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็น ขอให้ที่ประชุมได้กำหนดวันเวลาที่ขยับแปรญัตติและรายการที่จะขอแปรญัตติ

มติ ที่ประชุมกำหนดเรื่องและวันที่จะเสนอคำแปรญัตติดังนี้

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2553 เสนอแปรญัตติ ราชจ่ายหน่วยงานสำนักปลัด อบต.

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2553 เสนอแปรญัตติ ราชจ่ายหน่วยงานคลัง

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2553 เสนอแปรญัตติ ราชจ่ายหน่วยงานโยธา

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2553 เสนอแปรญัตติ ราชจ่ายงบกลางและจ่ายส่วนการศึกษา

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553 พิจารณาในวาระที่ 3 การลงมติ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี

-ประธานสภา นัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2553 09.00 น เนื่องจากวันที่

4-6 ส.ค. 2553 นายกอบต. ไปอบรมเรื่องการเตรียมพร้อมในการรับโอนภารกิจ

ที่จังหวัดอุบลราชธานี

-ระเบียบวาระการประชุมให้นายก อบต. รายงานสถานะการคลังและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร

-ประธานสภาฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 12.45 น.

(ลงชื่อ) สุวัฒน์ ยิ้มดี ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี)
เลขานุการสภา อบต.หนองอีโย

(ลงชื่อ) บุญจันทร์ แสงสุข ผู้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุม
(นายบุญจันทร์ แสงสุข)
ประธานสภา อบต.หนองอีโย